

แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก 'อ่านภาษาอังกฤษ' ให้เก่งขั้นเทพ!!

นำเสนอเมื่อ : 5 ม.ค. 2557

หลายคนอยากจะฝึกฝนภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากการอ่าน เลยเริ่มไปซื้อหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษมาอ่าน แต่ก็เจอปัญหาว่าอ่านอย่างไรก็ไม่เข้าใจสักที และทำให้ท้อถอย หหมดกำลังใจ จนล้มเลิกไปเลยก็มี

วันนี้เราเลยอยากจะแนะนำเทคนิคดีๆ ในการฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ให้สามารถอ่านเข้าใจ อ่านรู้เรื่อง จนกระทั่งอ่านหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกันได้เลยละ

1 เริ่มจากหนังสือง่ายๆ

สำหรับคนที่หัดใหม่ แม้แต่หนังสือเรียนของเด็ก นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ก็อาจจะยากจนเกินไป เพราะฉะนั้นไม่ต้องอายเลยที่จะไปซื้อนิทานภาษาอังกฤษของเด็ก 3 ขวบมาอ่าน ลองนึกถึงตอนเราฝึกภาษาไทยใหม่ๆ ตอนเด็ก เราก็อ่านนิทานของเด็ก 3 ขวบมาแล้ว ซึ่งจะทำให้เข้าใจและจับรูปแบบประโยคง่ายขึ้น

2 อ่านมากกว่าคนอื่น

ยิ่งทำอะไรมาก เราก็จะยิ่งเชี่ยวชาญมาก และถ้าคุณอื่นอ่านแค่รอบเดียวรู้เรื่อง เราก็อาจจะต้องอ่านตั้งแต่ 2 รอบ 3 รอบ หรือกระทั่ง 4 รอบให้เข้าใจทั้งหมด แต่ก็อย่าเพิ่งท้อถอย แนะนำให้พกหนังสือติดตัวตลอดเวลา และหาโอกาสอ่านบ่อยๆ อ่านในทุกๆ ที่ เพราะคนเราเวลาวางที่อยู่เฉยๆ วันหนึ่งมีเยอะพอสมควร

3 ใช้เทคนิคอ่านแบบ Skimming

คือการอ่านรอบแรกแบบผ่านๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าพูดถึงอะไร และเนื้อเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไร จากนั้นรอบที่ 2 ก็เริ่มจับใจความสำคัญ จุดโน้ต เน้นศัพท์ที่ไม่เข้าใจ หาคำศัพท์ที่มีความหมายหลัก จะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้น

4 อย่าใช้ดิกชันนารีบ่อยๆ

แม้การเปิดดิกชันนารี จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของแต่ละคำ แต่การอ่านไปเปิดไปเกือบทุกคำ มันจะทำให้เราไม่รู้จักการอ่านจับใจความโดยขามศัพท์ที่ไมรูเรื่องไป เชื้อรีปลาวาฝรั่งหลายคนก็ไม่เข้าใจทุกคำศัพท์ แต่ก็อ่านขามโดยอาศัยคำอื่นๆมาช่วยแปลความหมาย และคอยมาเปิดหาความหมายคำที่ไมรูจริงๆในตอนท้าย

5 สู้ให้สุด และห้ามท้อ

เรื่องนี้สำคัญที่สุด หลายคนอาจจะท้อเพียงเพราะเจอคนรอบข้างบอกว่า อ่านหนังสือภาษาอังกฤษทำไมอ่านไปก็ไม่เก่งขึ้น หรือเห็นบางคนมาหัดอ่านทีหลัง แล้วไปได้เร็วกว่า เลยเกิดอาการท้อใจ ขอให้ตั้งเป้าหมายไปที่ตัวเราคนเดียว ดูว่าเราพัฒนาขึ้นจากเมื่ออาทิตย์ก่อน เดือนก่อนหรือไม่ ตั้งเป้าระยะยาวไว้เป็นปีๆ แล้วพยายามทำตามเป้าหมายโดยตั้งใจ

เทคนิคทั้ง 5 ข้อนี้อาจจะไม่ได้ผลรวดเร็วจนเปลี่ยนจากคนอ่านไม่ได้เป็นคนอ่านคล่องให้เวลาอันสั้น แต่เป็นแนวทางที่ช่วยเพื่อนๆทุกคนในการฝึกฝน และโดยเฉพาะขอสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดเลยละ ยิ่งไงถ้าท้อใจขอบอกไว้เลยว่า WeGoInter.com เป็นกำลังใจให้ทุกคนเต็มที่ !!

Ciredt <http://www.wegointer.com/>